

Số: /BC-UBND

Hà Thanh, ngày tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TRẢ LỜI

Ý kiến cử tri thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã khóa XX ứng cử tại địa bàn trước kỳ họp thứ ba HĐND xã Hà Thanh

Căn cứ vào các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX. Sau khi xem xét các ý kiến của cử tri và các đề xuất tham mưu của bộ phận chuyên môn, UBND xã trả lời như sau:

B/ Nội dung ý kiến theo các lĩnh vực như sau:

1/ Về lĩnh vực sản nông nghiệp.

- *Cử tri thôn Hữu Chung ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã sớm triển khai, quy hoạch diện tích nuôi rươi cáy tại thôn Hữu Chung.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri: Thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24 về đề án án vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025 trong đó đã quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trong đó quy hoạch khu vực nuôi thủy đặc sản rươi cáy 60 ha, UBND xã đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, đặc sản giai đoạn 2021-2030 tại địa bàn các thôn Hữu Chung, Bình Cách, Tri Lễ. Thời gian tới khu vực nuôi trồng thủy đặc sản của xã được duyệt quy hoạch, UBND xã sẽ triển khai các bước để phát huy lợi thế khu vực trên.

2/ Về đất đai, giao thông , thủy lợi, xây dựng.

2.1. Về đất đai.

- *Cử tri các thôn Kiều Long, Bình cách, có ý kiến như sau.*

+ Đề nghị UBND xã chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm giúp đỡ hướng dẫn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ chưa được đóng dấu trang 3.

+ Đề nghị UBND xã công khai thủ tục các thủ tục về cấp đổi, cấp mới, công khai các khoản thu lệ phí cấp đổi, cấp mới, sang tên chuyển chủ quyền sử dụng đất ở là bao nhiêu tiền.

Tiếp thu ý kiến của cử tri: Việc cấp đổi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ chưa được đóng dấu trang 3 thuộc thẩm quyền của UBND huyện,

hiện nay thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết các thủ tục hành chính, nhân dân có quyền chọn lựa thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3,4 tại bộ phận một cửa cấp huyện trong việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với việc khoản thu lệ phí cấp đổi, cấp mới, sang tên chuyển chủ quyền SD đất theo quy định hiện hành được thu, nộp tại cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục đối với cấp xã trong việc cấp đổi, cấp mới, sang tên chuyển chủ quyền SD đất.

- *Cử tri thôn Hàm Cách, Tri Lễ, có ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã trả lại những sổ bìa đỏ chưa được đóng dấu trang 3 cho các hộ dân mà UBND đã thu để gia đình quản lý, vì một số hộ gia đình làm cấp lại, thủ tục làm rất tốn kém tiền và công của nhân dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã sẽ giao cho chuyên môn công chức địa chính xây dựng rà soát tất cả các sổ bìa đỏ những trường hợp GCN chưa được đóng dấu trang 3 hiện UBND xã còn lưu trữ, viết giấy mời đến từng chủ sử dụng lên lấy để gia đình thực hiện việc lưu trữ.

- *Cử tri thôn Hàm Cách, có ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã đề nghị cấp trên sớm cấp bìa đỏ cho chùa Hàm Cách để nhà chùa tiến hành triển khai xây dựng.

+ Đề nghị UBND xã quản lý đất thầu ao công chặt chẽ, cụ thể tránh để lợi dụng bán diện tích trên.

* *Trả lời:*

Do điều kiện thực tế của thôn Hàm Cách, chùa mượn tạm đất của đình để làm nơi thờ tự, hiện nay ngôi chùa đã xuống cấp ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà chùa, Ban lãnh đạo thôn Hàm Cách đã họp chi bộ, họp nhân dân xin ý kiến và được sự đồng tình nhất trí cao về việc chuyển quy hoạch chùa sang khu đất nhà văn hóa, việc quy hoạch chùa của Hàm Cách đã được UBND xã đưa vào kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung của xã giai đoạn 2021-2030, đã được UBND huyện nhất trí, hiện việc quy hoạch trên đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Khi có quy hoạch được phê duyệt, UBND xã thực hiện các bước xin cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với cơ sở tôn giáo chùa Hàm Cách.

Về công tác quản lý ao công, đất công UBND xã xin tiếp thu để làm tốt hơn trong công tác quản lý, những hộ gia đình nào không có nhu cầu thầu ao công UBND xã sẽ thu hồi để cho các hộ khác có nhu cầu thầu, tiền thầu UBND xã sẽ tiến hành thu hàng năm về ngân sách xã nhà nước.

- *Cử tri thôn Hữu Chung có ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã quan tâm đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp bìa đồ cho các hộ tại khu vực tái định cư thôn Hữu chung và tiếp tục thực hiện dự án khu tái định cư giai đoạn 2.

*** Trả lời:**

Hai nội dung này UBND xã đã nhiều lần làm tờ trình đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định. UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục đề nghị lên các cấp xem xét quyết định.

- Ông Viện thôn Tri Lễ có ý kiến như sau:

+ Đề nghị UBND xã xem xét lại trường hợp làm bìa đồ của hai gia đình bố và con làm cùng một thời điểm Ông Viện đã có bìa đồ còn Anh Tuấn con ông viện chưa có bìa đồ nhưng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất.

Trả lời:

Năm 2000 hộ gia đình ông Viện thôn Tri Lễ thực hiện thủ tục biến động quyền sử dụng đất nhưng chưa làm hợp đồng tặng cho đối với ông Tuấn (là con đẻ ông Viện). UBND xã xin tiếp thu ý kiến và chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn gia đình ông Viện hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tuấn theo quy định.

- Ban hội tự chùa Hưng Long thôn Tri Lễ có ý kiến như sau:

+ Đề nghị UBND xã xem xét diện tích ao thau cửa chùa cấp vào quyền sử dụng đất của chùa Hưng Long.

Trả lời:

Thửa ao công do UBND xã quản lý trước của chùa hiện nay hộ gia đình bà Lê Thị Lý thôn Tri Lễ đang sử dụng và đóng tiền thau hàng năm đối với UBND xã. Năm 2018, chùa Hưng Long thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 59, tờ bản đồ 39, diện tích là 789,1 m², mục đích sử dụng: Đất cơ sở tôn giáo. UBND xã xin tiếp thu đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Ông Nguyễn Văn Tuyên thôn Tri Lễ có ý kiến như sau:

+ Đề nghị UBND xã cho hộ gia đình ông được chuyển diện tích đất chia 03 tại khu vực áp vào trong đồng thuộc diện tích đất công do UBND xã quản lý, vì khu áp diện tích đã lở gần xuống sông gần hết.

Trả lời:

Năm 2014-2015 Thực hiện đề án dồn điền đổi thửa của xã, các thôn đã xây dựng các phương án dồn điền của thôn mình cho phù hợp với thực tế, đối với hộ Ông Nguyễn Văn Tuyên thôn Tri Lễ, sau dồn điền gia đình kiểm tra thấy thiếu 1 số diện tích, gia đình đã làm đơn đề nghị thôn, UBND xã giải quyết số diện tích

còn thiếu cho gia đình. UBND xã cùng với Lãnh đạo thôn Tri Lễ, tiểu ban đồn điền đổi thửa đã làm việc với gia đình về số diện tích còn thiếu, gia đình xin tự nguyện nhận phần diện tích 03 của gia đình ra khu vực áp và số diện tích này đã được nhân hệ số. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND xã sẽ xem xét cụ thể.

- *Cử tri thôn Hữu Chung, thôn Tri Lễ;*

+ Đề nghị UBND xã, cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông luộc thuộc địa bàn thôn Tri Lễ, Hữu Chung

* Trả lời:

Việc khai thác cát trái phép hiện nay đã giảm đi rất nhiều song tại địa bàn xã nhà thỉnh thoảng vẫn có tàu lén lút khai thác cát trái phép nhất là vào các ngày nghỉ và giờ cao điểm ban đêm, Ban công an xã đã thành lập tuần tra cùng với lãnh đạo các thôn khu vực ngoài bồi thường xuyên tuần tra phát hiện và báo cáo để phối hợp cùng với đoàn liên ngành của huyện để xử lý. UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục có ý kiến đề nghị với UBND huyện và đoàn liên ngành của huyện, của tỉnh đề nghị tăng cường hơn nữa trong việc tuần tra phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép tại sông Luộc.

2.2. Về Giao thông

- *Cử tri thôn Hàm cách có ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã sớm có kế hoạch hỗ trợ kinh phí tuyến từ ngõ ông Phồn đến khu đồng cao.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Việc thực hiện bê tông hóa các tuyến đường nội đồng của các thôn trên địa bàn xã cần 1 nguồn kinh phí rất lớn ngân sách địa phương rất hạn chế, theo thống kê tổng chiều dài các tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã dài 30,51 km: trong đó 2,53 km được đổ bê tông mặt 3 m, có 4,3 km được rải pây chủ yếu tại các khu nuôi trồng thủy sản, còn lại chủ yếu là đường đất mặt bê tông cũ dày 5-7cm, rộng từ 1m-1.2 m, bê tông cũ cơ bản bị phá vỡ kết cấu, mặt đường nhỏ, không có lề. Năm 2024 Hà Thanh phấn đấu về đích NTM nâng cao trong đó tiêu chí đường ra đồng được bê tông hóa 70%, mặt đường rộng tối thiểu 3.5 m. Do vậy thời gian qua có một số đơn vị đã liên hệ với UBND xã phối hợp xin kinh phí xây dựng một số tuyến đường nội đồng, đơn vị tư vấn đã về thiết kế, lập hồ sơ đang trong quá trình xin nguồn vốn, UBND xã một mặt tập trung đi xin nguồn vốn đầu tư của cấp trên, mặt khác tiếp tục vận động nhân dân từng thôn phát huy nội lực chung tay đóng góp, chủ động nguồn kinh phí để cùng nhau xây dựng các tuyến đường ra đồng phục vụ lợi ích chung phát triển kinh tế của nhân dân.

Riêng thôn Hàm Cách năm 2021 nhân dân trong thôn đã chung tay đóng góp thuê máy mở rộng mặt đường đoạn đường ra đồng trên, tuyến đường cũng đã được đơn vị tư vấn đo vẽ, thiết kế, nằm trong chương trình chờ nguồn vốn đi xin đầu tư các tuyến đường nội đồng của xã.

2.3. Về Thủy lợi.

- *Cử tri thôn Hàm cách, thanh Bình có ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thiện kênh mương cấp I từ trạm bơm Kiều Long về thôn Hàm cách.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, đến thời điểm này qua kiểm tra đơn vị thi công đã hoàn thiện cơ bản chỉ còn 1 số cửa cống dẫn từ kênh cứng vào các máng xương cá, áp trực hai bên thành mương là hoàn thiện. UBND xã sẽ đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thiện các việc còn lại để đưa công trình vào sử dụng.

+ Đề nghị UBND xã xem xét hệ thống tiêu thoát nước từ các kênh mương thôn Thanh bình về đến trạm bơm công gạch do ách tắc dòng chảy đoạn cống trường mầm non.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã sẽ sớm giao cho HTX DV nông nghiệp kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

2.4. Về Xây dựng.

- *Ý kiến cử tri thôn Hàm cách. Bình cách*

+ Đề nghị UBND quan tâm sớm hoàn thiện công trình xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ, vì thời gian tiến độ xây dựng quá lâu. đây là công trình tâm linh nơi thờ anh hùng liệt sỹ, để nhân dân đến thắp hương các ngày lễ tết, ngày 27/7 hàng năm.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, công trình NTLS hiện đang trong quá trình tu sửa, hiện trạng đã xây mới xong phần Kỳ đài, còn phần mộ, sân nền cổng tường bao chưa thực hiện việc tu sửa, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, khó khăn, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là nguồn ngân sách cấp trên, do chưa xin được nguồn kinh phí nên ảnh hưởng đến việc tu sửa những việc còn lại của NTLS, tiếp thu ý kiến của cử tri ngoài việc tích cực xin vốn UBND xã sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn dọn dẹp, tu sửa nhỏ để việc dâng hương của nhân dân được thuận tiện và trang trọng.

- *Ý kiến cử tri thôn Hữu Chung.*

+ Đề nghị UBND xã quan tâm đề nghị cấp trên triển khai xây dựng 02 cống qua đê của dự án nuôi rươi cáy giai đoạn 2 thuộc thôn hữu Chung.

Trả lời:

Thời gian qua được sự quan tâm của cấp trên đã đầu tư kinh phí xây dựng các tuyến đường ra khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung, riêng thôn Hữu Chung đã được quan tâm xây dựng gần 2km đường bê tông, mặt 4,5m, có đoạn mặt 5 m,

để đảm bảo cho việc lấy nước phục vụ việc nuôi trồng thủy đặc sản. UBND xã đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát lập hồ sơ xây dựng 02 cống Ngõ Ông để và cống Trạm bơm, đây là nguồn vốn đầu tư khu vực nuôi trồng thủy đặc sản, khi có vốn UBND xã sẽ triển khai xây dựng.

3/ Về an ninh trật tự, quân sự.

- *Cử tri thôn Tri Lễ ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã chỉ đạo ban công an xã tăng cường hơn nữa việc tuần tra, kiểm tra vào ban đêm.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo ban công an xã nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn xã, tiếp tục công tác tuần tra khai thác cát, tuần tra an ninh trên các trục đường xã, đường thôn góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn xã.

4/ Về Văn hóa - xã hội, truyền thanh , y tế - Giáo dục,

- *Cử tri thôn Thanh bình ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã Chuyển loa truyền thanh về ngõ ông Ngừng để mọi người đều nghe được.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của của cử tri UBND xã sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có kế hoạch điều chỉnh một số cụm loa trên địa bàn thôn Thanh Bình cho phù hợp.

- *Cử tri thôn Kiều Long:*

+ Đề nghị kiểm tra hệ thống loa truyền thanh xuống các thôn, cũng như thôn Kiều Long nói nhỏ, rè nhân dân khó nghe tiếng nói của đài.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri: Hệ thống loa truyền thanh của xã hiện nay cơ bản hoạt động tốt, UBND xã thời gian qua đã đầu tư xây dựng bộ thu phát sóng xuống thôn Hữu Chung đảm bảo việc nhân dân nắm bắt các thông tin tuyên truyền của Đảng và nhà nước được kịp thời, tuy nhiên do nhiều điều kiện chủ quan, khách quan như thời tiết, sóng bị chèn, việc điều chỉnh chưa tốt, lỗi thiết bị cùng các yếu tố khách quan khác nên việc thu phát đài của xã đôi lúc bị rè, âm lượng không đều cũng mong nhân dân chia sẻ, UBND xã thời gian tới cố gắng khắc phục để đài truyền thanh của xã được phục vụ nhân dân tốt hơn.

5/ Về môi trường.

- *Cử tri thôn Hàm Cách, Kiều Long, thôn Thanh bình, Bình cách có ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã kiểm tra thường xuyên nhà máy nước sạch, rửa bể chứa .. những ngày gần đây nước bơm của nhà máy nước sạch quá bẩn không đảm bảo chất lượng nước hợp vệ sinh.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ngay sau khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra với đủ các thành phần kiểm tra trực tiếp nhà máy nước sạch và có buổi làm việc với quản lý nhà máy nước sạch, hiện nay nhà máy nước sạch đang thực hiện việc lấy nước tại nguồn nước sông Luộc từ quý 4 năm 2021, hàng tháng Trung tâm nước sạch Hải Dương đều gửi kết quả thăm đình chất lượng nước về UBND xã, kết quả cho thấy chất lượng nước được đảm bảo theo yêu cầu. Tiếp thu ý kiến của cử tri Hàng tháng UBND xã sẽ đưa việc kiểm tra đợt xuất, thường xuyên vào nhiệm vụ trong tháng để đảm bảo việc cung cấp nguồn nước cho nhân dân được tốt hơn.

+ Đề nghị UBND xã thông báo rõ để nhân dân thôn Bình cách, cũng như nhân dân thôn khác nắm được, đơn vị nào được thu tiền nước sạch, những ngày gần đây có 2 đơn vị đến nhà thu tiền nước gây hoang mang trong nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay Nhà máy nước sạch Hà Thanh vẫn do công ty Nước sạch Hưng đạo quản lý và vận hành cung cấp nguồn nước cho nhân dân xã Hà Thanh và xã Hà Kỳ, thời gian qua do mâu thuẫn tranh chấp nội bộ vợ chồng anh Căn và chị Hồng gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, UBND xã đã gửi văn bản báo cáo UBND huyện, việc tranh chấp trên đang chờ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, UBND huyện có công văn chỉ đạo Nhà máy nước sạch Hưng đạo đơn vị đang vận hành cung cấp nước cho nhân dân Hà Thanh phải duy trì việc cung cấp nguồn nước, như vậy nhân dân đang được cấp nước bởi nhà máy nước sạch Hưng Đạo, nhân dân cũng phải cân nhắc việc đóng tiền nước, chỉ đóng tiền nước cho đơn vị nào đang cung cấp nước cho gia đình nhà mình, còn việc tranh chấp tài sản của 2 công ty thì thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

6/ Các ý kiến khác :

- *Cử tri thôn Hữu chung, ý kiến như sau:*

+ Đề nghị UBND xã là chủ đầu tư giải quyết tiền đền bù hỗ trợ hoa màu, cây cối cho hộ dân thôn Hữu chung đã giải phóng mặt bằng để làm khu chứa vật liệu thực hiện xây dựng tuyến đường của dự án nuôi thủy sản đến nay quá lâu chưa được hỗ trợ.

Trả lời:

Thực hiện việc đầu tư xây dựng tuyến đường khu nuôi trồng thủy đặc sản thôn Hữu Chung, UBND xã làm chủ đầu tư và ký hợp đồng với công ty CP TK và XD Đại Dương là đơn vị thi công, trong quá trình thi công công ty đã làm việc

với gia đình về việc cho mượn diện tích để làm bãi chứa vật liệu, sự việc trên là thỏa thuận giữa gia đình và đơn vị thi công không thông qua UBND xã, sau khi thi công xong UBND xã mới nhận được ý kiến của gia đình về việc đơn vị thi công chưa chi trả số kinh phí trên, UBND xã đã liên hệ với đơn vị thi công về việc giải quyết tiền đền bù hỗ trợ hoa màu, cây cối cho hộ dân thôn Hữu chung đã giải phóng mặt bằng để làm khu chứa vật liệu thực hiện xây dựng tuyến đường của dự án làm đường khu nuôi trồng thủy sản. UBND xã xin tiếp thu ý kiến cử tri tiếp tục đơn đốc yêu cầu đơn vị thi công chi trả kinh phí đền bù hỗ trợ hoa màu, cây cối cho hộ dân thôn Hữu chung đã giải phóng mặt bằng để làm khu chứa vật liệu thực hiện xây dựng tuyến đường của dự án nuôi trồng thủy sản trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn 6 thôn trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã. UBND xã xin tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cử tri mang tính xây dựng để UBND xã phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm hạn chế còn tồn tại, tìm các giải pháp để cùng với nhân dân trong xã thực hiện thành công kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng cuối năm năm 2022.

Nơi nhận

- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã
- Thường trực MTTQ xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Thúc

